



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติ ประสบการณ์ทางการบริหารและผลงาน (ภาค ก) รวมทั้ง การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ห้าสิบ และรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จำนวนสองเท่าของตำแหน่งว่าง โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารรัชมิ่งคลาสิค ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค

แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นาย กริช นุ่มวัด	รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒	นาย กิตติภักดิ์ ไกรเพชร	รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓	ว่าที่ ร.ต. เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน	รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔	นาย ขวรงค์ วงศ์ศรีทา	รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕	นาย ชัยณรงค์ แสงคำ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖	นาย ชาตรี ประมงกล	รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗	นาย ชูสิน วรเดช	รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘	นาย เดช ศิรินาม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙	นาย นรา เหล่าวิชยา	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐	นาย ปราโมทย์ เกียวพันธ์	รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑	นาย ปันณพงศ์ ท้าวอาจ	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒	ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ พระรัตภูมิ	รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓	นาย มนูญ บุญชูวงศ์	รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔	นาง ยุพิน บัวคอม	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕	นาย รณชัย ทัดซ่อม่วง	รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖	นาย รัชพร วรรณคำ	รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗	นาย ลือชัย ชูนาคา	รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘	นาย วินัย ตะปะสา	รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙	นาย ศิริเศรษฐ์ ศรีกอก	รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐	นาย เศรษฐา เสนะวงศ์	รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๑	ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์	รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๒	นาย สมสันต์ ลือกำลัง	รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๓	นาย สมาน บุตศรี	รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔	นาย สังวาลย์ ศรีโคตร	รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕	นาย สันติภัทร โคจิจุล	รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖	นาย สัมฤทธิ์ ไวเปีย	รองศึกษาธิการจังหวัดตาก	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗	นาย สิทธิพงษ์ พฤกษ์อาภรณ์	รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๘	นาย สุวิทย์ ศรีฉาย	รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

